



THƯ CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022

Thưa toàn thể anh chị em người Việt tại Vương quốc Ả-rập Xê-út!

Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần sắp tới, tôi xin chân thành gửi tới tất cả các anh chị em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2021 đã khép lại, đánh dấu một năm với nhiều biến động và thách thức khi đại dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống ở mọi quốc gia. Vượt lên tất cả, Việt Nam đã nhanh chóng thích ứng với tình hình dịch bệnh, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa nỗ lực phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới. Chúng ta đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc lớn nhất lịch sử và vượt lên thuộc nhóm nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới (tỷ lệ tiêm đủ hai mũi đạt 93% dân số từ 18 tuổi), được đánh giá là "đi sau về trước". Vượt lên khó khăn, tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm vẫn đạt 2,58%, thuộc Top cao nhất thế giới). Đại hội 13 của Đảng cùng với bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp đã diễn ra tốt đẹp. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, "đạt nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Tại Ả-rập Xê-út, Đại sứ quán đã có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út. Nhiều buổi giới thiệu hàng xuất khẩu được thực hiện, thu hút được sự quan tâm của sở tại; nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, con người Việt Nam được tổ chức. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "không để ai bị bỏ lại phía sau", Đại sứ quán đã phối hợp tổ chức thành công 5 chuyến bay hồi hương đưa hơn 1.100 công dân từ Ả-rập Xê-út về nước, phát quà từ trong nước tới hơn 100 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch.

Đại sứ quán tin tưởng anh chị em sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ở nơi xa quê, tuân thủ pháp luật sở tại trong khi chờ đợi về nước khi điều kiện cho phép. Đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ tối đa anh chị em, người sắp về cũng như người còn ở lại.

Xuân mới sắp đến. Thân chúc tất cả anh chị em một năm mới nhiều thành công, sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Riyadh, ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu

Vũ Việt Dũng

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền
Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út